

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ ใหม่ใจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า	วิโรจน์ ใหม่ใจ
๒	นายธนภัทร แก่นดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า	ธนภัทร แก่นดี
๓	นายจงชาติ สมริน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	จงชาติ สมริน
๔	นายอรุณ เรืองยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อรุณ เรืองยศ
๕	นายนิคม ทิพย์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	นิคม ทิพย์แก้ว
๖	นายทวัช อินทร์วงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ทวัช อินทร์วงศ์
๗	นายอนันต์ มูลเมือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อนันต์ มูลเมือง
๘	นายสำราญ พรหมมี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สำราญ พรหมมี
๙	นางคำปิ่น ศรีดอนชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	คำปิ่น ศรีดอนชัย
๑๐	นายบุญเจือ เชียงบุญ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	บุญเจือ เชียงบุญ
๑๑	ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล	เลขานุการสภาฯ	พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	- ไม่มี -		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเวศม์ โภภีแก้ว	นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	เวศม์ โภภีแก้ว
๒	นายเสน เรือนมูล	รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	เสน เรือนมูล
๓	นางอุไรรัตน์ หนุ่มศรี	รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	อุไรรัตน์ หนุ่มศรี
๔	นายดวงจันทร์ บุญเป็ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ดวงจันทร์ บุญเป็ง
๕	นายทิตย์ กันทะวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ทิตย์ กันทะวงศ์
๖	นางสาวอัมพิกา ศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อัมพิกา ศิริ
๗	นายชยันต์ อภิวงค์งาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชยันต์ อภิวงค์งาม
๘	นายสุเมธ จิตตาดู	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ จิตตาดู
๙	นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษณ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	จริยวรรณ ตรูศรีลักษณ์
๑๐	นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะกมล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	หทัยกาญจน์ สุริยะกมล

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล เลขานุการสภาฯ รายงานจำนวนสมาชิกสภามาประชุม จำนวน ๑๐ คน เลขานุการสภา จำนวน ๑ คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน และเรียนเชิญนายวิโรจน์ ใหม่มใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ .-

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ยุติการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลยุหว่า ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอญัตติต่อสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

๔.๑ ยุติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลยุหว่าพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลยุหว่า ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้รับหนังสือจากอำเภอสันป่าตองตามหนังสือที่ว่า การอำเภอสันป่าตอง ด่วนที่สุด ที่ ชม ๑๑๑๘/๑๗๘๔ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องขอให้รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แจ้งว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างเคร่งครัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้พิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการสำรวจพื้นที่

ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง และเสนอแผนปฏิบัติการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที ดังนั้น ผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ คือบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งจากการประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ประชุมประชาคมได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนเรื่องระบบประปาของหมู่บ้านที่ใช้มานาน น้ำมีไม่เพียงพอและน้ำเป็นสีเหลืองและเป็นปัญหาความเดือดร้อนมานาน ประกอบกับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการขยายระบบประปาเพิ่มอีก ๑ แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ตามแผนพัฒนา ๕ ปีและผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านและที่ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน ตั้งอยู่ในที่ดินสนามกีฬาของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลตำบลยุหว่า

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓, ๔ และ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัด หรือ สภาเทศบาล แล้วแต่กรณี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอขออนุญาตให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลยุหว่า ในการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลยุหว่าดังกล่าว

ประธานสภาฯ

นายชยันต์ อภิวงค์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ทุกท่าน

ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมต่อจากที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทางช่างได้สำรวจพื้นที่ซึ่งพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ก่อสร้างโครงการฯ โดยอาจจะได้ย้ายประตูทางเข้าไปด้านทิศเหนือเล็กน้อย เนื่องจากทางด้านทิศใต้จะติดกับต้นไม้สักและเสาไฟฟ้า แต่ในขณะนี้ทางหมู่บ้านยังติดปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ซึ่งระบบไฟฟ้าของทางหมู่บ้านที่ใช้ปัจจุบันนั้นเป็นระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ไม่เพียงพอที่จะรองรับระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่นี้ได้ ต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าก่อน ซึ่งในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้านั้นจะขยายในส่วนของสายไฟฟ้าเพราะมีเสาไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว อาจจะใช้งบประมาณดำเนินการฯ ไม่สูงมาก จึงขอชี้แจงให้ทางฝ่ายสภาฯ ได้รับทราบ

- ประธานสภาฯ** ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างแจ้ง ขอสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนี้ ไม่ทราบว่า ทางคณะกรรมการหมู่บ้านทราบรายละเอียด ปัญหาของโครงการต่างๆ แล้วหรือไม่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการขยายเขตไฟฟ้า และทางหมู่บ้านจะต้องใช้เงินงบประมาณของหมู่บ้านดำเนินการ
- นายกเทศมนตรีฯ** เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ทางท่านประธานสภาฯได้สอบถาม ซึ่งในส่วนนี้ ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วและเห็นด้วยที่จะดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าฯ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการฯ โดยที่จะต้องใช้งบประมาณของหมู่บ้านและคาดว่าทางชาวบ้านคงเห็นด้วยและยินยอมให้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านได้ เพราะโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากแก่หมู่บ้าน และชาวบ้าน
- ประธานสภาฯ** ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงในส่วนการดำเนินโครงการต่างๆ ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าให้ทางสภาฯ พิจารณาเห็นชอบนั้นต้องผ่านมติเห็นชอบหรือยินยอมจากทางหมู่บ้านหรือชาวบ้านก่อน เช่น ผ่านมติจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำเรื่องให้ทางสภาฯ พิจารณาแล้วทางสภาฯ ก็ไม่ขัดข้องและให้ความเห็นชอบทุกโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เรื่องนี้ทางสมาชิกสภาฯ คุณคำปิ่น ศรีดอนชัย มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
- นางคำปิ่น ศรีดอนชัย
สมาชิกสภา เขต ๑** เรียนท่านประธานสภาฯ
ขอชี้แจงเพิ่มเติม โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ทางชาวบ้านไม่น่าจะมีปัญหาขัดข้องแต่ถ้าในส่วนของการใช้งบประมาณของหมู่บ้านในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าฯ ไม่ทราบว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะต้องนัดหารือประชุมกับกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่มเติมหรือไม่
- นายธนภัทร แก่นดี
รองประธานสภาฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน แต่ก่อนจะเสนอโครงการสมควรให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนที่จะนำเรื่องเข้าให้ทางฝ่ายสภาฯพิจารณาเห็นชอบ เพราะถ้าหากทางสภาฯ อนุมัติเห็นชอบโครงการให้แต่ทางชาวบ้านยังไม่รับทราบหรือยินยอม อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังและทางสภาฯ ก็จะต้องรับผิดชอบปัญหาดังกล่าวด้วย
- นายบุญเจือ เชียงบุญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑** เรียนท่านประธานสภาฯ
ขอเพิ่มเติม โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีกับหมู่บ้านและประชาชน ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับโครงการของบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ โดยเป็นโครงการที่เข้ามาอย่างเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการโครงการตามกำหนด แต่ทางบ้านกลางหมู่ที่ ๒ นั้น มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างโครงการในทุกด้าน ทั้ง เรื่องที่ดินก่อสร้างโครงการฯ เรื่องระบบไฟฟ้าและระบบบาดาล จึงสามารถนัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้รับมติเห็นชอบยินยอมจากทางชาวบ้านอย่างรวดเร็ว

นายทวัช อินทร์วงศ์
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอเพิ่มเติมโครงการนี้ถือเป็นการที่ดี แต่ติดปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน เพราะในส่วนของที่ดินก่อสร้างโครงการฯ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจากเป็นที่ดินของทางเทศบาลฯอยู่แล้ว ถ้าชาวบ้านยินยอมให้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า โครงการนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

นางคำปิ่น ศรีดอนชัย
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ขณะนี้โครงการมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน แต่ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะโครงการนี้มีประโยชน์กับทางหมู่บ้าน และชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในส่วนนี้จะขอรับหน้าที่ติดต่อประสานงานโครงการดังกล่าวกับทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อสอบถามว่าทางหมู่บ้านและชาวบ้านได้รับทราบรายละเอียดโครงการหรือไม่ และได้มีการนำเรื่องเข้าเสนอในการประชุมประชาคมของหมู่บ้านแล้วหรือไม่ และมติในที่ประชุมเป็นอย่างไร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

นายอรุณ เรืองยศ
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ

โครงการดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรจะมีการผ่านการยินยอมหรือผ่านมติในการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน ก่อนถึงจะนำเรื่องเข้าเสนอให้ฝ่ายสภาฯ พิจารณาเห็นชอบในที่ประชุม เพราะไม่ว่าจะโครงการใดก็ตาม ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน และผ่านการยินยอมจากทางชาวบ้านหรือหมู่บ้านอย่างถูกต้องตามระเบียบแล้วนั้น ทางฝ่ายสภาฯ พร้อมทั้งจะอนุมัติเห็นชอบโครงการฯ ให้ทันที แต่ถ้าจะนำเรื่องเข้าให้ทางสภาฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการ แต่ไม่มีหลักฐานการยินยอมหรือเห็นชอบจากทางหมู่บ้านหรือชาวบ้านมายืนยัน ถ้าเป็นเช่นนั้น ทางฝ่ายสภาฯสามารถอนุมัติเห็นชอบโครงการฯ ให้ได้ในทันที แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง ทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทางฝ่ายบริหารจะตกลงหรือไม่ และที่ได้ชี้แจงเหตุผลมาทั้งหมดนี้ เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เพราะประโยชน์ของประชาชนคือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลร่วมกัน

นายอนันต์ มูลเมือง
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ

โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี แต่ทุกโครงการต้องผ่านมติเห็นชอบของหมู่บ้าน ก่อนที่จะนำเข้ามาให้ทางสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ เพราะสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ทางสภาฯ พร้อมทั้งจะอนุมัติให้ทุกโครงการ

นายทวัช อินทร์วงศ์
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

ในส่วนของโครงการ ปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากระบบไฟฟ้าไม่รองรับหรือไม่เพียงพอจะทำให้มิเตอร์ตัดไฟเอง จะทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าช๊อตในหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าเดิม หากทางชาวบ้านยินยอมให้ขยายเขตไฟฟ้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เรื่องอื่นก็คงไม่ติดขัดเรื่องใดอีก

นางคำป็น ศรีดอนชัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมได้ประสานหาหรือเรื่องดังกล่าวกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วทางชาวบ้านและหมู่บ้านยินยอมให้ใช้เงินงบประมาณของหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าฯ และชาวบ้านมีความต้องการและยินยอมที่จะให้ใช้เงินงบประมาณของหมู่บ้านมาดำเนินการ

ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของโครงการดังกล่าวว่าเป็นโครงการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากสถานการณ์ภัยแล้งและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเร่งด่วนมากและจะต้องเสนอโครงการภายในกำหนดเวลา โดยท่านนายอำเภอ สันป่าตองได้ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเป็นกรณีเร่งด่วนได้ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยอำเภอแจ้งให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง และเสนอแผนปฏิบัติการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที ดังนั้นทางเทศบาลตำบลยุหว่า จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ คือบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องระบบประปาของหมู่บ้านที่ใช้งานมานาน น้ำมีไม่เพียงพอและ น้ำเป็นสีเหลือง และเป็นปัญหาความเดือดร้อนมานาน และที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเคยนำปัญหาดังกล่าวเสนอในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ว่ามีความต้องการขยายระบบประปาเพิ่มอีก ๑ แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ตามแผนพัฒนา ๕ ปีและผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านและที่ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบเรียบร้อย และทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้หารือเรื่องโครงการดังกล่าวนี้ กับทางผู้นำหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบประปาของบ้านดอนตัน จะก่อสร้างในที่ดินของเทศบาลจึงต้องนำเสนอเป็นญัตติ ขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลยุหว่า ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดิน (สนามกีฬา) ของเทศบาลตำบลยุหว่า ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการให้ใช้ที่ดินดังกล่าวดังกล่าว กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ใช้ที่ดินฯ จำนวน ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบให้ใช้ที่ดินฯ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายกเทศมนตรีฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสันป่าตอง ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น ละเอียดขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน โดยให้จัดเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัย (Safty Zone) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชน และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทย มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าว และพบการระบาดเป็นกลุ่มในหลายพื้นที่ คาดว่ายังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก ดังนั้น เทศบาลตำบลยี่งอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙)

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก (PM๒.๕) สำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน และห้องประชุมที่จัดไว้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย (Safty Zone) โดยขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อให้เพียงพอกับรายการดังกล่าวข้างต้น ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. ด้านบริหารทั่วไป งบลงทุน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า ๑๕/๙๐ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท

๒.) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท

โดยขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน ๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โดยขอโอนงบประมาณรายการดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดห้อง ไม่เกิน ๖๐ ตารางเมตร ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ปุ่มปรับระดับความ แรงแลม ๓ ระดับ ระบบหมุนเวียนอากาศ ๓ ทิศทาง ระบบการกรองอากาศ ๔ ไส้กรอง จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกหรือ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงาน ของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการ ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น ผู้บริหาร จึงขอเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงิน งบประมาณตามรายการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติฯ ก่อนหน้านี้

สืบเนื่องมาจากทางเทศบาลเคยได้มีการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดครุภัณฑ์ เพื่อ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจะติดตั้งไว้ ที่ห้องสภาฯ (อาคารสำนักงานเทศบาลฯหลังใหม่) เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง จำนวน ๓ เครื่องจะนำไปติดตั้งในห้องประชุม ของเทศบาลฯ ใหม่ และอีก ๑ เครื่อง จะติดตั้งไว้ตรงห้องสำนักปลัด เพราะที่ ติดตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน แต่เนื่องจากว่าโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลฯหลังใหม่ยังมีปัญหาในเรื่องของการขออนุญาต ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ฯ เรื่องยังอยู่ที่อำเภอฯ จึงเห็นว่าคงไม่ทันที่จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรขอโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง จะเหลือเพียง ๑ เครื่อง ที่จะติดตั้งไว้ห้องสำนักปลัด อีก ๓ เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นจำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณในส่วนนี้จะขอโอนบตั้งเป็นรายจ่ายใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่อง

ฟอกอากาศ ตามหนังสือประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ฯ เพื่อสำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน และห้องประชุมที่จัดไว้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย (Safty Zone) และใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVIC-๑๙)

นายธนภัทร แก่นดี
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ

ถือเป็นโครงการที่ดี สำหรับการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน และห้องประชุมที่จัดไว้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงาน สมาชิกสภาฯ และประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการต่างๆ ขอสอบถามเรื่องการจัดตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุใดจึงไม่มีการจัดตั้งงบประมาณไว้เพื่อสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนนี้ไว้ตั้งแต่ตอนจัดทำงบประมาณประจำปี

ปลัดเทศบาลฯ

ขอชี้แจงตามที่สมาชิกได้สอบถาม ซึ่งเหตุที่ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะเนื่องจากในช่วงที่จัดทำแผนเทศบัญญัติฯ ในขณะนั้น ยังไม่มีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือปัญหาฝุ่นละออง และหมอกควัน และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า หลังใหม่ยังมีปัญหาในเรื่องของการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ฯ จึงเห็นว่าคงไม่ทันที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแทน

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกท่านใดเห็นสมควรเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯ	จำนวน	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ฯ	จำนวน	๐	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

๔.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอญัตติต่อสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน หน้า ๔๖ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑.พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน จำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

- เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดผนัง จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีใบพัดขนาด ๑๖ นิ้ว สามารถปรับ สายซ้าย-ขวา และปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๘๒

๒.กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔.๒ megapixel จูคออโต้โฟกัส ๑๙ จุด หน้าจอ Touchscreen LCD ขนาด ๓ นิ้ว สามารถหมุนปรับองศาการมองได้ถ่ายภาพต่อเนื่อง บันทึก Full HD Video ๑๐๘๐ ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๙๐

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เป็น

๑.พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน จำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

- เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีใบพัดขนาด ๑๖ นิ้ว สามารถกระจายแรงลมได้รอบทิศทาง และปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๘๒

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากพิมพ์รายละเอียดไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

๒. ก่อสร้างระบบดิจิทัล จำนวน ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายระบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ พิกเซล จุดต่อโตะโฟกัสไม่น้อยกว่า ๑๙ จุด หน้าจอ Touchscreen LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๙๐

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าวได้เนื่องจาก ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (ยกเลิกการผลิต)

ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลยุหว่าเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไปเรียนเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมฯ

นางสาวทศยาญจน์ สุริยะมล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงในเรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑. พัฒนาคอจร ชนิดติดเพดาน จำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) - เพื่อจัดซื้อพัฒนาคอจร ชนิดติดผนัง จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีใบพัดขนาด ๑๖ นิ้ว

สามารถปรับ สายซ้าย-ขวา และปรับแรงลมได้ ๓ ระดับฯ โดยจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เป็น **๑.พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน จำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)** - เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดผนัง จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีใบพัด ขนาด ๑๖ นิ้ว สามารถกระจายแรงลมได้รอบทิศทาง และปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ เนื่องจากพิมพ์รายละเอียดไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณลักษณะการทำงานพื้นฐาน แต่งบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง

๒.กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล จำนวน ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔.๒ megapixel จุดต่อได้โฟกัส ๑๙ จุด หน้าจอ Touchscreen LCD ขนาด ๓ นิ้ว สามารถหมุนปรับองศาการมองได้ถ่ายภาพต่อเนื่อง บันทึก Full HD Video ๑๐๘๐

โดยจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เป็น **๒.กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล จำนวน ๒๙,๐๐๐.- บาท(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)** - เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ พิกเซล จุดต่อได้โฟกัสไม่น้อยกว่า ๑๙ จุด หน้าจอ Touchscreen LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าวได้เนื่องจาก ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณลักษณะการทำงานพื้นฐานกล้องถ่ายรูป แต่งบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายบุญเจือ เชียงบุญ

เรียนท่านประธานสภาฯ

สมาชิกสภา เขต ๑

เป็นสิ่งที่ดีที่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทั้ง ๒ รายการนี้ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะการทำงานพื้นฐานให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อเท่าจำนวนเดิม

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกท่านใดเห็นสมควรเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ฯ	จำนวน	๙	เสียง
-ไม่เห็นขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ฯ	จำนวน	๐	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่องแจ้งจากทางฝ่ายบริหาร

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ทุกท่าน

๕.๑.๑) เรื่องชี้แจงจากทางกองสาธารณสุขฯ เรื่องรายงานการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในส่วนรายละเอียดขอมอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจง

นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษณ์

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกฯ ทุกท่าน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เนื่องจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ รวมถึง เทศบาลตำบลลพบุรี ได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอชี้แจงให้ทางสมาชิกฯ ได้รับทราบการใช้จ่ายเงินฯ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ดังนี้ .-

๑.) ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เชิงปฏิบัติการสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน โดยมีวิทยากรมาสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัย ใช้งบประมาณตามโครงการ ฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเทศบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ทั้งหมด จำนวน ๓๗,๐๖๒.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบสองบาทถ้วน) ในการจัดทำ หน้ากากอนามัยแจกจ่าย ให้ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในตำบลลพบุรี จำนวน ๘,๒๖๘ ชิ้น โดยแจก ให้ครัวเรือนละ ๒ ชิ้น

๒.) ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจาก งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย หากเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอ หรือไม่มีงบประมาณที่โอนได้ให้ผู้บริหาร พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๑ ในกรณีฉุกเฉินที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยคำนึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

โดยทางกองสาธารณสุขฯ ได้เบิกจ่ายจากงบกลางประเภทสำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในกรณี

ฉุกเฉิน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๕๕๘.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินงบประมาณคงเหลือ ๕๒,๔๔๒.- บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ :-

๑.) จัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบ ๓M จำนวน ๑๐๐ ชิ้น เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท เพื่อแจกให้เจ้าหน้าที่พนักงานฯ ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เช่น ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน

๒.) เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด ๕๐๐ ML จำนวน ๑๐๐ ขวด เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๙๐๐ บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คนละ ๑ ขวด ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

๓.) ถุงมือยาง เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๙ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

๔.) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๒๓ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๙๕,๙๗๙ บาท เพื่อแจกให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๔ เครื่อง โรงพยาบาลสันป่าตอง จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกัวแลหลวง จำนวน ๑ เครื่อง สถานศึกษาฯ ๕ แห่ง แห่งละ ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๕ เครื่อง และอีกจำนวน ๒ เครื่องใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลยี่หว้า

๕.) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยทำแจกให้หลังคาเรือนละ ๑ แผ่น แจกทุกหลังคาเรือนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๔๐ บาท

ซึ่งกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ กรณีรับมือกรณีฉุกเฉิน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ใช้เบิกจ่ายฯ เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๕๙๐ บาท และคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๔๑,๔๑๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ :-

๑.) จัดซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยซื้อเก็บไว้ในสำนักงานเทศบาลฯ ไว้จำนวน ๑๐ ชุด

๒.) ค่าวัสดุป้องกันการเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีทั้งหมด และหน้ากากป้องกัน โดยใช้สวมใส่พร้อมกับชุดป้องกันการติดเชื้อฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.) จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพิ่มอีก ๑๐ แกลลอน เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท

๔.) จัดทำอ่างล้างมือจำนวน ๒ จุด ที่สำนักงานเทศบาลฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๕ บาท

- ส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้ช่วยเหลือสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง และขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน พร้อมกระบอกฉีดพ่น ให้กับทางเทศบาลฯ

- ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและเป็นห่วงถึงปัญหาความเดือดร้อนของเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. โดยจัดส่งเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อแจกจ่ายให้เทศบาลสมาชิกภายในจังหวัดเทศบาลละ ๒ เครื่อง เจลล้างมือ ขนาด ๑ลิตร จำนวน ๔ แกลลอน แอลกอฮอล์เจล ขนาด ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ขวด ชุดป้องกันการติดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓ ชุด

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง ๑.) โครงการแจก แมสก์ หน้ากากอนามัย ที่ทางเทศบาลฯ นำแจกจ่ายให้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในตำบลยุหว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID – ๑๙ เป็นจำนวน ๒ ชั้นต่อครัวเรือน ซึ่งได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านว่ายังไม่เพียงพอต่อสมาชิกในแต่ละครัวเรือน ทางเทศบาลควรแจกจ่ายเพิ่มให้เพียงพอ

๒.) เจลล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ส่วนมากชาวบ้านจะหาซื้อไว้ใช้ในแต่ละครัวเรือนอยู่แล้ว แต่ที่ยังขาดแคลน คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองโรคที่ตลาดเช้าของหมู่บ้านในทุกๆวัน และงานต่างๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันตรายในการติดเชื้อมากที่สุด จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน

- ขอแจ้งข่าวสถานการณ์ เรื่องโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ในประเทศไทย ล่าสุด พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ๑๓ ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดที่ ๒,๘๓๙ ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑ ราย ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ ๕๐ ราย และมีตัวเลขผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้วที่ ๒,๔๓๐ ราย ส่วนในพื้นที่ตำบลยุหว่า ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ดำเนินการกักตัวทั้งหมด ๘๐ ราย โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน ๑๒ ราย และผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดในพื้นที่เขตปริมณฑล จำนวน ๖๘ ราย ขณะนี้ดำเนินการกักตัวจนครบ ๑๔ วันแล้วจำนวน ๗๓ ราย ซึ่งตอนนี้อาการยังเป็นปกติ เหลือเพียงอีก ๗ ราย ที่อยู่ในระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธานสภาฯ
นายอรุณ เรืองยศ
สมาชิกสภา เขต ๒

ปลัดเทศบาลฯ

- เรื่องหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ที่ทางสมาชิกได้สอบถามมา ในส่วนนี้ทางเทศบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากกรมส่งเสริมฯ ทั้งหมด จำนวน ๓๗,๐๖๒ บาท โดยกำหนดให้จัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในตำบลยุหว่า จำนวน ๘,๒๖๘ ชิ้น โดยแจกให้ครัวเรือนละ ๒ ชิ้น แต่ทางเทศบาลได้จัดซื้อผ้าเพิ่มเพื่อจัดทำหน้ากากให้ได้มากขึ้นกว่าที่กำหนด โดยที่ทางพนักงานฯ และประชาชนหรือตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านช่วยกันทำ จึงได้จำนวนหน้ากากเพิ่มมากขึ้นจากที่กำหนดและแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนละ ๓ ชิ้น ถ้าหากหมู่บ้านใดเห็นว่ายังไม่เพียงพอหรือไม่ทั่วถึง สามารถสำรวจและแจ้งเรื่องเข้ามายังเทศบาลฯ ได้ ทางเทศบาลจะดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้

๕.๑.๒) เรื่อง แนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธา บริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคท่าวังพร้าว ในส่วนรายละเอียดขอมอบหมายให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน
ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ .-

- เรื่อง แนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑.) ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒.) ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของทราบฯ ทาง อบท. มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำอาหารหรือสิ่งของมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบถึงครัวเรือน โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระในการเดินทาง

๓.) สามารถอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ .-

๓.๑ จัดยานพาหนะ ไปส่งมอบอาหารหรือสิ่งของ ณ ครัวเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ

๓.๒ จัดเตรียมสถานที่ และสามารถรองรับประชาชนตาม มาตรการ การเว้นระยะห่างสังคม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น มีจุดคัดกรอง มีอุปกรณ์สำหรับล้าง มือ สำหรับการจัดการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก เป็นต้น

๓.๓ รับส่งผู้ป่วยที่ต้องการไปโรงพยาบาลหรือพบแพทย์แทน ในระหว่างที่ รถโดยสารหยุดบริการรับส่ง

นายสุเมธ จิตตาดู
หัวหน้าสำนักปลัด

๔.) สํารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการทั้งผู้ที่มีสัญชาติไทย และแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้มีจิตศรัทธาในการแจกจ่ายอาหาร และสิ่งของ

- เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคทำวังพร้าว

ทางอำเภอสันป่าตองมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ด่านตรวจคัดกรองโรคทำวังพร้าว ถนนสี่แยกทำวังพร้าว - สะปุ่น ตำบลทำวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง โดยทางเทศบาลตำบลยู่หว้าได้รับมอบหมายให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคฯ ณ ด่านตรวจคัดกรองโรคทำวังพร้าว ในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดแบ่งออกเป็น ๓ เวลา จำนวน ๓ ชุด ดังนี้ :-

เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๘.๐๐ น. ๑ ชุด จำนวน ๓ คน

เวลา ๐๘.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. ๑ ชุด จำนวน ๓ คน

เวลา ๑๖.๐๑ - ๑๒.๐๐ น. ๑ ชุด จำนวน ๓ คน

และในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. จะมีการตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโรคทำวังพร้าว โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลยู่หว้า และคณะ

๕.๒ เรื่องที่สมาชิกสอบถามฝ่ายบริหาร

นายธนภัทร แก่นดี
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ

- ขอเพิ่มเติมกับทางฝ่ายสมาชิกสภาและฝ่ายบริหารทุกท่าน ต่อไป หากท่านใดมีเรื่องหรือโครงการใดที่จะนำเข้าไปประชุมเพื่อให้ทางฝ่ายสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ ขอให้มีการเตรียมเอกสารและรวบรวมเรื่องหรือโครงการต่างๆ ให้พร้อม และมีลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานการผ่านมติในที่ประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะนำเรื่องเข้าเสนอให้ทางฝ่ายสภาฯ พิจารณา

- ขอสอบถามเรื่อง การตัดต้นไม้ ซอย ๑๑ บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ ซึ่งแจ้งเรื่องส่งเข้ามาเมื่อหลายเดือนก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีการเข้าดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งตอนนี้กิ่งไม้ต้นไม้อื่นๆ สูงล้ำเข้ามาในเขตถนน ชาวบ้านที่จะไปปฏิบัติธรรมเดินทางสัญจร ไป - มา ลำบาก ขอให้ช่วยติดตามแก้ไขโดยเร็ว

- ชาวบ้านฝากสอบถาม เรื่องโครงการวางท่อฯ บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ ที่ยังคงค้างว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูฝนแล้ว ถ้าไม่เริ่มดำเนินการฯ เกรงว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะมีปัญหาติดขัดในระหว่างดำเนินการ

นายทวัช อินทร์วงศ์
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

- ขอฝากผ่านประธานสภา ไปยังฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับหนังสือจากทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ โดยขอหารือ เรื่องท่อรางรินของหมู่บ้านซึ่งมีปัญหาดินทับถมรางรินจนหนาที่บ จึงได้ให้คำแนะนำ โดยให้ทางผู้ใหญ่บ้าน ให้เขียนคำร้องปัญหาเรื่องท่อรางรินพร้อมกับถ่ายรูปแนบส่งมายังเทศบาลฯ เพื่อให้ทางช่างดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

นายอรุณ เรืองยศ
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ

- ชาวบ้านฝากสอบถาม เรื่องโครงการวางท่อฯ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะชาวบ้านได้เตรียมพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการวางท่อฯ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว อยากให้ทางช่างเร่งติดตามดำเนินการ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ต่อไปเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสอบถาม

นายเสน เรือนมูล

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน

รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอแจ้งผลการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๓ ของกองช่างให้ทางสมาชิกฯได้รับทราบ ตามลำดับการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ .-

- ๑.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนซอย ๑๐ บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ ซึ่งขณะนี้ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ๒.) โครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานบ้านกิ้วแลหลวง หมู่ที่ ๔ ให้ทางช่างตรวจสอบหน้างาน ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุแล้ว
- ๓.) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบบถนนซอย ๘/๑ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ซึ่งขณะนี้ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ๔.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๘ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างประมาณการงบประมาณ รอส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑
- ๖.) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบบถนนสายหลักในหมู่บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงเดือน พฤษภาคม
- ๗.) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบบถนนซอย ๕/๒ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงเดือน พฤษภาคม
- ๘.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๘ บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินเรื่องที่ดินสาธารณะ

ซึ่งโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ ส่วนโครงการที่ยังคงค้าง ทางฝ่ายบริหารและทางฝ่ายช่าง ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

นายบุญเจือ เขียงบุญ
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีการก่อสร้างบ้านใหม่ แต่ยังไม่มีการไฟฟ้าใช้ ซึ่งได้เคยส่งเรื่องมายังเทศบาลฯ นานแล้ว และเคยส่งเรื่องไปยังที่ว่าราชการไฟฟ้าฯ สันป่าตองแล้ว เพื่อขอติดตั้งเสาไฟฟ้า แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด และผ่านมานานมากแล้ว ทางเจ้าของบ้านจึงฝากถาม ว่าทางเทศบาลฯ จะช่วยดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้ได้หรือไม่อย่างไร

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ต่อไปเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสอบถาม

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่ทางสมาชิกได้สอบถาม ดังนี้ .-

- เรื่องการตัดกิ่งไม้ บริเวณข้างทางถนน ซอย ๑๑ บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๖ ซึ่งทางสมาชิกได้แจ้งว่า ส่งเรื่องเข้ามายังเทศบาลฯ นานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จึงได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปตรวจสอบว่าเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการตัดต้นไม้ให้ได้ เนื่องจากต้นไม้ปลูกอยู่ในเขตที่ดินเอกชน แต่ปลายกิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามาในเขตถนนสาธารณะ ในกรณีเช่นนี้ต้องให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการตัดกิ่งไม้เอง

- เรื่องท่อรางริน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ โดยทางสมาชิกได้แจ้งว่า ดินใต้ทับถมรางรินเป็นดินหนาที่บ ในส่วนนี้จะให้ทางช่างเข้าตรวจสอบดู ซึ่งอาจจะต้องใช้รถน้ำฉีดดินที่ติดทับรางรินออกให้หมด

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าอีกไม่นานคงจะเริ่มดำเนินการได้ ซึ่งทุกๆ โครงการ จะทยอยดำเนินการตามกำหนดเวลาตารางการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งโครงการประเภทท่อระบายน้ำ ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม

นายธนภัทร แก่นดี
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอเพิ่มเติมเรื่อง การปฏิบัติงานตามคำร้องที่ทางประชาชนได้ส่งเรื่องเข้ามายังเทศบาลฯ ถ้าหากงานใดที่ทางเทศบาลฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของทางเทศบาลฯ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องช่วยแจ้งกลับให้เจ้าของเรื่องได้รับทราบด้วย

นางสาวอัมพิกา ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ขอแจ้งเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ ของเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี

ธนาคารของ ผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าของบัญชี จากกรมบัญชีกลาง วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และอีกกรณี คือการรับเป็นเงินสด โดยจะมีทางเจ้าหน้าที่ นำไปแจกจ่าย ให้แต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน แต่ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมานั้น มีหนังสือสั่งการโดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ชักซ้อมการ หลีกเลี้ยงการชุมนุมในที่คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีหนังสือสั่งการให้ผู้ที่มิใช่ ๗๐ ปีขึ้นไป ให้ทำการมอบอำนาจในการรับ เงินเบี้ยยังชีพโดยรับโอนผ่านจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ รับเงิน ในเดือนเมษายน มีผู้รับเงินผ่านธนาคาร จำนวน ๑,๖๔๖ ราย ในกรณีที่ สมุดบัญชีมีปัญหา จำนวน ๑๔๒ ราย และกรณีที่แก้ไขสมุดบัญชีแล้วและได้รับการ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑๓๐ ราย และในกรณีคงเหลือค้างโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร จำนวน ๑๒ ราย รวมเป็นเงิน ๗,๗๐๐ บาท

นางสาวธัญลักษณ์ ฉัตรธนเดชนันท์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน
เจ้าหน้าที่ พช.

ขอชี้แจงรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมจากที่ ผู้อำนวยการกอง คลังชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ซึ่งในรอบเดือนเมษายน ที่ผ่านมาทางเทศบาลฯ เป็นผู้ โอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิน เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ บันทึกรายชื่อข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมโอนข้อมูลเข้ากรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป ทางกรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินทั้ง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ก็จะมีการโอนเงินเข้าในบัญชี จำนวน ๒ รายการ และจะได้รับเงินพร้อมกัน ในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน แต่เนื่องจาก เดือน พฤษภาคมนี้ วันที่ ๑๐ ตรงกับวันหยุดราชการ ดังนั้นทางกรมบัญชีกลาง จะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นบัญชีของผู้มี สิทธิ์รับเงินเอง สามารถยื่นเปลี่ยนเอกสารสมุดบัญชีกับทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เพราะเจ้าหน้าที่จะต้อง ส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง ภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และต้องเป็น สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น

นายบุญเจือ เชียงบุญ
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ

ขอสอบถามเพิ่มเติมในกรณี ขอมอบอำนาจ ไม่ทราบว่าจะต้อง ลงทะเบียนขอรับมอบอำนาจทุกปีหรือไม่ หรือลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

นางสาวธัญลักษณ์ ฉัตรธนเดชนันท์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน
เจ้าหน้าที่ พช.

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในกรณีมอบอำนาจ ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ผู้รับมอบในทุกๆ ปี ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

นางจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขอชี้แจงในส่วนขอเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะของทางเทศบาล ให้ทางสมาชิกฯ ได้รับทราบ โดยที่ผ่านมาจะมีการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในแต่ละหมู่บ้าน จะออกจัดเก็บในทุกวันที่ ๑๐ พร้อมกับการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่งดออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในแต่ละหมู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ๒ คน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในแต่ละหมู่บ้านจัดเก็บทุกหลังคาเรือน ซึ่งอาจจะจัดเก็บล่าช้าไปบ้าง หรืออาจจะเข้าจัดเก็บได้ไม่ครบทุกหมู่บ้านในแต่ละเดือน เพราะแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนและประชากรเป็นจำนวนมาก

นายอนันต์ มูลเมือง เรียนท่านประธานสภาฯ
 สมาชิกสภา เขต ๒ ขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ อยากให้เร่งเข้าจัดเก็บให้ครบในทุกๆ เดือน ถ้าปล่อยให้รวมกันหลายเดือนแล้วมาเก็บรวมในครั้งเดียวชาวบ้านจะลำบาก เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี

นางจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมขยะ และขอฝากทางท่านสมาชิกฯ ไปชี้แจงให้ทางชาวบ้านได้เข้าใจ ว่าสามารถจ่ายตามความสะดวกตามความพร้อมของแต่ละคนได้ โดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด บางคนอาจจะสะดวกจ่ายทีละเดือน หรือบางคนอาจจะสะดวกจ่ายรวมเป็นปีก็ได้ตามที่สะดวก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม การประชุมในวันนี้ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล)

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบลูห์ว่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางคำปิ่น ศรีดอนชัย)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)

(นายบุญเจือ เชียงบุญ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)

(นายนิคม ทิพย์แก้ว)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่าได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ ใหม้ใจ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

เลขานุการสภา ฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยไร่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) คำปิ่น ศรีดอนชัย

(นางคำปิ่น ศรีดอนชัย)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) บุญเจือ เชียงบุญ

(นายบุญเจือ เชียงบุญ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) นิคม ทิพย์แก้ว

(นายนิคม ทิพย์แก้ว)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยไร่ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ วันที่

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ ใหม่ใจ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยไร่

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิงพรหมทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(พรหมทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

เลขานุการสภา ฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยไร่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

(นางคำปิ่น ศรีดอนชัย)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)

(นายบุญเจือ เชียงบุญ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)

(นายนิคม ทิพย์แก้ว)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยไร่รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ ใหม้ใจ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า